



## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 3 มกราคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรกรโค่นยางแห่ปลูกทุเรียนเพิ่ม	ข่าวสด (กรอบข่าย)
2. รายงานพิเศษ: ย้อนรอยวิกฤตหมูเถื่อนเกษตรฯ ล้นล้างบางให้สิ้นซาก	ข่าวสด
3. คอลัมน์: Green Dialogues: ไทยร่วม WTO จัดการความมั่งคั่ง 'ศก.ประมง' ...	กรุงเทพธุรกิจ
4. เกษตรกรไทยทรัพย์สินติดลบ 36%	ไทยรัฐ
5. 'โลกร้อน' ป่วนระบบนิเวศแมลง คุกผลผลิตการเกษตรโลก	กรุงเทพธุรกิจ
6. คอลัมน์: หมุนตามทุน: เศรษฐกิจไทยปี'67ฟื้นตัวได้แต่ก็มีหลายปัจจัยเสี่ยงที่...	แนวหน้า
7. ย้อนรอยหมูเถื่อน ภัยคุกคามเกษตรกรไทย	ไทยรัฐ
8. รายงานพิเศษ: เปิดยิ่งใหญ่ 'เชียงใหม่รายดอกไม้งาม' ปีที่ 20 ร่วมขับเคลื่อนซอฟต์แวร์...	สยามรัฐ
9. คอลัมน์: คัดอนาคต: ภาคเกษตรไทย ความท้าทายในอนาคต	กรุงเทพธุรกิจ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ส.อ.ท.แนะของข่วญตีสุดต้งยั้งยั้ง ตอบโจทย์ทุกภาคส่วนหนุนศก.เติบโต	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
12. "ภูมิธรรม"สั่งศึกษาเพิ่มรายได้เกษตรกร สนค.แนะใช้"7สร้าง3กระตุ้น6พัฒนา"	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

\*\*\*\*\*

## เกษตรกรโค่นยาง แห่ปลุกทุเรียนเพิ่ม

นางธีรรัตน์ สมพงษ์ รักษาราชการ

แทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 6 ชลบุรี (สศท.6) สำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า

สถานการณ์การผลิตไม้ผล

ภาคตะวันออก 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน

มังคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นที่ 3

จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ระยอง และตราด

ภาคมีปริมาณผลผลิตรวม 1,199,900 ตัน

เพิ่มขึ้น 153,646 ตัน หรือ 15% จาก

จากปี 2566 ที่มีจำนวน 1,046,254 ตัน

ปี 2566 ปลุกทุเรียนเพิ่มขึ้น 8%

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

เนื่องจากราคาและผลตอบแทนที่สูง

รวมทั้งความต้องการของตลาดทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศที่มี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้

เกษตรกรส่วนใหญ่ต่างโค่นต้นยางพารา

ปาล์มน้ำมันทิ้ง เพื่อปลุกทุเรียน

# ย้อนรอยวิกฤตหมูเถื่อน เกษตรฯล้นล่างบางให้สิ้นซาก



## พิเศษ รายงาน

**ปี** 2562 เกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF ในเอเชียและเพื่อนบ้านของไทย เป็นโรคที่สามารถแพร่ไปในหมู่มุสลิมบ้านและสุกรป่า มีการระบาดอย่างหนักช่วงปี 2563-2564 จนรัฐบาลสมัย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศล้างบาง ASF สกัด

ไม่ให้เข้ามาในเมืองไทยวันกระทบสุกรในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทย โดยคณะรัฐมนตรี (กรม.) ตั้งงบหลายพันล้านบาท และยกระดับหมูเป็นวาระแห่งชาติ

มีข่าวลือหนาหูว่าในไทยมีการระบาดของ ASF ในช่วงเดียวกับการระบาดของโควิด-19 คือ ปี 2563-65 รัฐบาลขณะนั้นออกมาปฏิเสธ

แต่เรื่อง “หมู” ไม่หมูอย่างที่คิด ปัญหาทุกอย่างที่ไม่ได้รับการแก้ไข สะท้อนให้เห็นจากราคาหมู ราคาหมูปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 160-170 บาท/ก.ก. แต่มาถึงปลายปี ราคาหมูพุ่งพรวด ไปอยู่ที่ 200 บาท/ก.ก. และทำท่าจะทะลุสูงขึ้นไปอีก พล.อ.ประยุทธ์ต้องสั่งให้หาสาเหตุและช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกินหมูแพง

โรค ASF เป็นการระบาดของไวรัสชนิดหนึ่งในหมู เมื่อหมูตัวไหน หรือฟาร์มไหนเป็น มันจะระบาดอย่างรวดเร็ว โดย “หมู” จะตายเฉียบพลัน ซึ่งหากหมูป่วยแล้วตายจะต้องทำลายทั้งฟาร์มเพื่อไม่ให้เกิดการระบาด ช่วงนั้นหมูจึงป่วย



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: พุธ 3 มกราคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12089

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 111.41 Ad Value: 122,551

PRValue (x3): 367,653

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: ย้อนรอยวิกฤตหมูเถื่อนเกษตรฯ ล้นล่างบางให้สิ้นซาก

ตายไปกว่าครึ่ง เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูออกมาระบุ ณ ปี 2564  
อุตสาหกรรมหมูเสียหายกว่า 5 หมื่นล้านบาท

ขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อย ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ  
20% ของผู้เลี้ยงหมูในเมืองไทย ล้มหายตายจากจำนวนมาก  
หลายรายแทบสิ้นเนื้อประดาตัว

และในวิกฤตทำให้มีแก๊งลอบนำเข้าหมูเถื่อนฉวยโอกาสนำ  
หมูราคาถูกเข้ามาขายในเมืองไทย ซึ่งมีการร้องเรียนเข้ามา  
ตลอด

แม้ก่อนหน้านั้นกรมปศุสัตว์มีการป้องกันและปราบปราม  
การลักลอบการนำเข้าหมูเถื่อนในทุกช่องทาง ตั้งแต่ด่าน  
ท่าเรือ มีการตรวจสอบเอกสารอย่างเข้มข้นขึ้น มีการเปิด  
ตู้สินค้าเพื่อตรวจสอบไม่ให้มีหมูปลอมปนเข้ามา และยังมี  
การสุ่มตรวจห้องเย็น โดยเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่และ  
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ แต่การจับกุมหรือสกัดหมูเถื่อน  
เกิดขึ้นไม่มากพอที่จะทำลายหมูเถื่อนที่ทะลักเข้าไทย  
จำนวนมาก

ครั้นมาถึงรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ  
รมว.คลัง เข้ามารับตำแหน่งไม่ถึง 3 เดือนทุกอย่างชัดเจนขึ้น  
ว่าขณะนี้ม็อบขบวนการนำเข้าหมูเถื่อน หรือหมูกล่องเข้ามาจำหน่าย  
ที่ไทยเป็นจำนวนมาก กรมปศุสัตว์มีการตรวจจับมาตลอด  
มีการร้องเรียนจากสมาคมผู้เลี้ยงหมูมีออกมาต่อเนื่องขอให้  
รัฐบาลจัดการหมูเถื่อน เพราะเป็นตัวการทำลายอุตสาหกรรม  
หมูในเมืองไทย

นายฯฯ สั่งการไปยังกรมฯ ยุติธรรม ซึ่งกำกับดูแลกรม  
สอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ให้เร่งปราบปรามหมูเถื่อนให้สิ้นซาก และต้องสาวให้ถึง  
ตัวการใหญ่ ให้แนวทางการแก้ปัญหาหมูเถื่อน

โดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ สาเหตุปัญหา  
ที่หมักหมมมา 3-5 ปีแล้ว มีการทำลายแก๊งหมูเถื่อนแล้ว และ  
อยู่ในขั้นตอนที่จะสาวมาถึงรายใหญ่

ขอให้ดูต่อไป ความตั้งใจของรัฐบาลต้องการให้ภายใน 6  
เดือนข้างหน้า ได้เห็นราคาหมูเกษตรกรดีขึ้น จึงเน้นย้ำอย่า  
เอาตัวเล็ก ๆ ให้จับตัวใหญ่ จะได้จบ ไม่อย่างนั้น พอปราบได้  
ไม่นาน เดี่ยว 6 เดือนก็เกิดมาใหม่อีก

คำสั่งนายฯฯ ส่งผลให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตร  
และสหกรณ์ เคียงรับทันที สั่งตั้งชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษ  
ป้องกันและปราบปรามสินค้าปศุสัตว์ และสินค้าประมง  
ผิดกฎหมาย หรือทีม “ฉก.พญานาคราช” เพื่อร่วมสนับสนุน  
เจ้าหน้าที่สารวัตรปศุสัตว์ สารวัตร  
ประมง และสารวัตรเกษตร ในการเร่งรัด

ตรวจสอบ ติดตาม และจับกุมผู้ลักลอบ  
นำเข้าสินค้าเกษตรแบบผิดกฎหมาย  
ยังมีการบูรณาการร่วมกับ ปปง.ในการ  
เข้ายึดทรัพย์ และสำนักงานอัยการสูงสุด  
ในการดำเนินคดีทางกฎหมาย เพื่อ  
คัดถอนขบวนการดังกล่าวให้สิ้นซาก

กลุ่มผู้กระทำความผิดได้ซัดทอดไป  
ยังกลุ่มที่เกี่ยวข้องอื่น ทั้งผู้นำเข้า เอกชน

ข้าราชการ และนักการเมือง ซึ่งดีเอสไอได้ส่งสรุปสำนวน  
ถึงป.ป.ช. ส่วนเรื่องความผิดรายย่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะ  
ดำเนินการทุกคดี

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างจริงจัง  
ทำงานเชิงรุก และห้องเย็นทั่วประเทศต้องมารายงานตัว  
ต้องเช็ดชำระห้องเย็นทั้งหมด

โดยเมื่อ 8 ธ.ค.2566 ที่ผ่านมา พ.ต.ท.ยุทธนา แพรดำ  
รองอธิบดีดีเอสไอ (รักษาการรองอธิบดีดีเอสไอ) แสดงความ  
สับสนุนในการดำเนินการในคดีพิเศษ กรณีขบวนการนำเข้า  
สินค้าประเภทซากสัตว์ (สุกร) เข้ามาในราชอาณาจักร  
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ดีเอสไอได้แยกดำเนินการเป็น 2 ช่วง รวม 10 คดี คือ  
ช่วงที่ 1 คดีพิเศษที่ 59/2566 เป็นคดีเริ่มต้นของกรมสอบสวน  
คดีพิเศษ กรณีมีกลุ่มนายทุน บริษัทดำเนินพิธีการศุลกากร  
หรือชิปปิ้ง ร่วมกันลักลอบนำเข้าสินค้าประเภทเนื้อสัตว์  
ด้วยการลำเลียงเพื่อหลีกเลี่ยงอากร ซึ่งอาจมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
เกี่ยวข้องด้วย

ช่วงที่ 2 เป็นการดำเนินคดีกับเอกชนที่เป็นบริษัทที่ปรากฏ  
หลักฐานว่านำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์ (สุกร) เข้ามาใน  
ราชอาณาจักร โดยมิชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 9 บริษัท  
ประกอบด้วยคดีพิเศษที่ 101-109/2566 ซึ่งมีการสืบสวน  
สอบสวนต่อเนื่องทุกคดี พบหลักฐานน่าเชื่อที่มีการลักลอบ  
นำเข้าซากสุกรอีกจำนวน 2,385 ตู้ ปริมาณ 59,625 ตัน

กรมสอบสวนคดีพิเศษจะมีการขยายผลตรวจค้นและดำเนิน  
คดีกับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินคดีกับกลุ่ม  
นายทุน ข้าราชการการเมือง และอดีตข้าราชการ การใช้มาตรการ  
กึ่งกรองพยานแก่พยานรายสำคัญ การดำเนินการโดยใช้กฎหมาย  
ฟอกเงินดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด

โดย ร.อ.ธรรมนัสประกาศย้ำขอให้มั่นใจว่าการปราบ  
หมูเถื่อน ภายใต้ “ฉก.พญานาคราช” จะไม่มีการไว้หน้าใคร

มั่นใจต้นปี 2567 สถานการณ์คดีคลายแน่ กระทรวง  
เกษตรฯ จะคืน “หมูคุณภาพสู่ครัวไทย” ให้ได้



# ไทยร่วม WTO จัดการความมั่งคั่ง 'ศก.ประมง' แบบไร้วันหมดอายุ



“หากลดการอุดหนุนของประเทศสมาชิกดังกล่าว จะทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลมีความยั่งยืนสำหรับการทำประมงในอนาคต รวมทั้งไทยสามารถจับสัตว์น้ำและแข่งขันในการส่งออกสินค้าประมงไปตลาดโลกได้อย่างเท่าเทียม”

ทั้งนี้ การเจรจาจัดทำความตกลงได้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2544 เนื่องจาก WTO ได้ตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ำโลก และการอุดหนุนจากประเทศสมาชิก WTO ที่ให้แก่ภาคประมงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้เกิดการจับสัตว์น้ำมากจนทรัพยากรสัตว์น้ำร่อยหรอ

โดยที่ประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกสมัยสามัญครั้งที่ 4 (MC4) ได้มีปฏิญญา (Declaration) ให้ประเทศสมาชิกปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการอุดหนุนประมง ทำให้การเจรจาได้หยุดชะงักไปในช่วงปี 2555-2558 เนื่องจากท่าทีของประเทศสมาชิกที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจากระดับการพัฒนาและเศรษฐกิจที่หลากหลาย

จากนั้น ประเทศสมาชิกได้กลับมาเริ่มเจรจาความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงอีกครั้ง เมื่อสหประชาชาติ (United Nations) ได้จัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นในปี 2558 (Sustainable Development Goals: SDGs) และ WTO ได้นำ SDG ข้อที่ 14.6 ที่ระบุเกี่ยวกับการห้ามและกำจัดอุดหนุนประมงที่เป็นอันตรายต่อทรัพยากรสัตว์น้ำมาเป็นเป้าหมายในการเจรจา และ WTO สามารถสรุปผลการเจรจาได้ในการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกสมัยสามัญครั้งที่ 12 (MC12) เมื่อเดือนมิ.ย. 2565

สำหรับปัจจุบันมีประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันความตกลงแล้ว จำนวน 55 ราย อาทิ สิงคโปร์ สหรัฐ จีน สหภาพยุโรป และไนจีเรีย ซึ่งความตกลงจะมีผลบังคับใช้

## กรุงเทพธุรกิจ Green Dialogues

แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตร (จีดีพีเกษตร) ปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วง 0.7-1.7 % จากปัจจัยสนับสนุนทั้งการดำเนินนโยบายของภาครัฐ ความต้องการสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดยังอยู่ในเกณฑ์ดี และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะขยายตัว โดยสาขาประมง ขยายตัว 0.5-1.5 %

รายได้จากภาคเกษตรมีจุดเด่นคือความสามารถการกระจายรายได้ที่เข้าถึงประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้อย่างแท้จริง ซึ่งรวมถึงสาขาการประมงที่มีอัตราการเติบโตที่น่าจับตามอง

ดังนั้น **เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง** กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม มีมติให้เพิ่มวันในการทำการประมงให้กับเรือประมงในจำนวน 1,200 ลำ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาประมงไทย โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 2567 เป็นต้นไป “เพื่อจะเป็นการสร้างงานให้กับแรงงานมากกว่า 20,000 คน และสร้างรายได้ที่มีมูลค่าการอุดหนุนในระดับที่สูง

ประเทศกว่าพันล้านบาท ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการคืนอาชีพ คืนชีวิตให้ชาวประมงไทย”

อย่างไรก็ตาม “ประมง” เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่ต้องถกเถียงกันอีกมาก **กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ** เผยว่า กรมได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมง (Agreement on Fisheries Subsidies) ภายใต้การเจรจาการค้าโลก(WTO) ซึ่งเป็นการจัดทำกฎระเบียบเพื่อห้ามและควบคุมการอุดหนุนที่ภาครัฐของแต่ละประเทศให้แก่ภาคประมงที่เป็นอันตรายต่อทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อรักษาความยั่งยืนของสัตว์น้ำทางทะเล จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการจัดทำความตกลงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม

ความตกลงดังกล่าว ถือเป็นความตกลงฉบับแรกขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่มีเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยลดและควบคุมการอุดหนุนของประเทศสมาชิก WTO

# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 150,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/SUSTAINABILITY

วันที่: พุธ 3 มกราคม 2567

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12546

หน้า: 5(ล่าง)

Col.Inch: 56.26

Ad Value: 70,325

PRValue (x3): 210,975

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: Green Dialogues: ไทยร่วม WTO จัดการความมั่งคั่ง 'ศก.ประมง' แบบไร้วันหมดอายุ

เมื่อมีประเทศสมาชิกจำนวน 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือคิดเป็นประมาณ 110 ประเทศ จากทั้งหมด 164 ประเทศ ให้สัตยาบันความตกลง

แม้ภาคเกษตรซึ่งในที่นี้มุ่งที่สาขาประมงจะทำรายได้ให้ไทยและอีกหลายพื้นที่บนโลกแต่การมุ่งด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวโดยไม่ยั้งคิดถึงทรัพยากรที่ลดลงและทดแทนไม่ได้นั้นอาจเป็นความมั่งคั่งที่มีวันหมดอายุในอีกไม่ช้าได้

# เกษตรกรไทยทรัพย์สินติดลบ 36%

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค.ได้ติดตามและศึกษาสถานการณ์เศรษฐกิจครัวเรือนภาคเกษตรเพื่อยกระดับและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งพบว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา หรือตั้งแต่ปี 63-65 รายได้ครัวเรือนเกษตรของไทยเติบโตอ่อนแรง เนื่องจากหนี้สินสูงขึ้นและปัจจัยการผลิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าปี 65 ไทยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) 17.87 ล้านล้านบาท แต่เป็นจีดีพีที่มาจากภาคเกษตร 1.53 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 8.81% เท่านั้น ขณะที่ไทยใช้พื้นที่ทำการเกษตร 149.75 ล้านไร่ มีแรงงานภาคเกษตร 11.63 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 29.31% ของจำนวนแรงงานทั้งหมด แต่เกษตรกรไทยส่วนใหญ่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยมีอายุเฉลี่ยที่ 58.46 ปี

นอกจากนี้ยังพบอีกว่ารายได้ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมทางการเกษตร

ขยายตัว 8.81% ต่อปี ต่ำกว่ารายจ่ายที่ขยายตัวสูงกว่า 6.30% ต่อปี เพราะต้นทุนปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มต่อเนื่อง ขณะที่ภาวะหนี้สินยังคงขยายตัวต่อเนื่อง และรายได้สุทธิที่นำรายได้หักรายจ่ายลดลง 0.25% ทรัพย์สินหดตัว 8.19%

ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบปี 65 กับปี 64 พบว่ารายได้ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมทางการเกษตร ขยายตัว 10.28% แต่ภาวะหนี้สินของเกษตรกรก็ขยายตัวเช่นกันที่ 8.49% ส่วนเงินสดคงเหลือก่อนการชำระหนี้หดตัว 2.52% และทรัพย์สินติดลบ 36.11% สูงกว่าค่าเฉลี่ยช่วง 3 ปี “จากผลศึกษาพบว่าภาคเกษตรไทยมีผลผลิตต่ำ แรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงและอายุเฉลี่ยเพิ่ม มีปัญหาการบริหารจัดการน้ำเรื้อรัง ต้นทุนการผลิตสูงและต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้งยังขาดความรู้ด้านการแปรรูปและการเก็บรักษา ตลอดจนปัญหาด้านการค้าและการตลาด”



# 'โลกร้อน' ป่วนระบบนิเวศแมลง คุกคามผลผลิตการเกษตรโลก

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ

## 'ความไม่มั่นคงด้านอาหารของโลก' ปี 2567

828 ล้านคน  
อยู่ในภาวะอดอยาก

เพิ่มขึ้น 150 ล้านคน  
นับตั้งแต่ปี 2019

เพิ่มขึ้นประมาณ 20%  
ในช่วงปี 2019-2023

ประชากรที่หิวโหย  
สัดส่วนประมาณ 10.3%  
ของประชากรโลก

3.1 พันล้านคน  
เข้าไม่ถึงแหล่งอาหาร  
และโภชนาการที่ปลอดภัย

### 3 สาเหตุที่ทำให้ปัญหาอดอยากหิวโหยรุนแรงขึ้น



ประชากรเพิ่มขึ้น  
และประชากรยากจน  
เพิ่มอย่างต่อเนื่อง



โลกร้อน  
ทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
และสภาพอากาศรุนแรงสุดขั้ว



ปัญหาความขัดแย้ง  
และความไม่สงบในสังคม

ที่มา: เว็บไซต์ deliveryrank

3/1/2567 ทรพีบี กรุงเทพธุรกิจ



กรุงเทพธุรกิจ ● การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่กำลังสร้างปัญหาให้หลายประเทศในขณะนี้ ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อบรรดาแมลงต่างๆ ในช่วงของการผสมเกสร ซึ่งถือว่าเป็นบทบาทสำคัญในการสร้างอาหารแก่มนุษย์ชาติ

คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซีแอล ในกรุงลอนดอน ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ได้ศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ของ สภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงที่มีต่อแมลงผสมเกสรในช่วงระยะเวลา 10 ปี ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแมลงผสมเกสรในกว่า 100

ประเทศ ทั้งจากพื้นที่ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ของโลก

ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ในโลกที่ได้มีการบันทึกเกี่ยวกับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น มีจำนวนประชากรแมลงผสมเกสรลดลง โดยแมลงที่มีการศึกษาครั้งนี้ ครอบคลุมถึง ผีเสื้อ ผีเสื้อกลางคืน



แมลงปีกแข็ง และแมลงวัน

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ นักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลของแมลงจากทั่วโลกจำนวน 3,000 ชนิด และมุ่งเน้นไปยังพื้นที่เขตร้อน ซึ่งมีการปลูกพืชเศรษฐกิจขนาดใหญ่ อย่างโกโก้ และกาแฟ

รศ.ทิม นิวโบลด์ นักชีววิทยา ด้านสัตววิทยาและการอนุรักษ์จาก มหาวิทยาลัยยูซีแอลและเป็นผู้ร่วมเขียนงานวิจัยชิ้นนี้ อธิบายว่า การศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่ โกโก้กับกาแฟ เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ถูกผลิตในพื้นที่เขตร้อน และจะเป็นพืชที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยของสภาพภูมิอากาศใหม่ รวมถึงจำนวนแมลงผสมเกสรที่ลดลงด้วย

ทีมวิจัยยังอธิบายถึงเหตุผลที่มุ่งเน้นไปยังพื้นที่เขตร้อนกรรมว่า เป็นเพราะนี่เป็นหนึ่งในวิธีหลักที่มนุษย์ใช้สอยประโยชน์จากที่ดิน และคาดว่าจะมีที่ดินอีกจำนวนมาก ถูกแปลงให้เป็นพื้นที่การเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการในการบริโภคของประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในอนาคต เหล่าแมลงผสมเกสรในพื้นที่เขตร้อน เป็นเหยื่อที่กำลังเผชิญกับผลกระทบอันเกิดจากสภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง และจะมีผลสืบเนื่องไปยังพืชผลการเกษตรซึ่งเป็นที่ต้องการของทั่วโลกด้วย

รายงานของยูซีแอลชี้ว่า ในพื้นที่เขตร้อนกรรมที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ความหลากหลายทางชีวภาพของเหล่าแมลงได้ปรับลดลงราวครึ่งหนึ่ง โดยแมลงผสมเกสรในพื้นที่เขตร้อน เป็นเหยื่อที่กำลังเผชิญกับผลกระทบอันเกิดจากสภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง

แต่นิวโบลด์ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกษตรและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงยังส่งผลที่รุนแรงต่อเหล่าแมลงผสมเกสร มากกว่าแมลงโดยทั่วไป นอกจากนั้น ในพื้นที่เขตร้อนกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างมากจนเกิดสภาพอากาศแบบใหม่ จะทำให้เห็นความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงผสมเกสรลดลงกว่า 60% ด้วย

ในภาพรวม การสูญเสียแมลงผสมเกสรทำให้ผลผลิตด้านการเกษตรมีแนวโน้มที่จะลดลง เพราะฉะนั้นในอนาคต อาจต้อง

ใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น และมีความเป็นไปได้ที่มนุษย์จำเป็นต้องหาวิธีผสมเกสรทดแทนแมลงเหล่านี้ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ก็อาจส่งผลให้ต้นทุนการทำการเกษตรทะยานสูงขึ้นตามไปด้วย

ขณะที่มีรายงานว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหารของโลก ระบุว่า แม้ผลพวงจากราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้จะทำให้เกษตรกรทั่วโลกหันมาเพิ่มการเพาะปลูกกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะพืชน้ำมันและธัญพืช แต่บรรดานักวิเคราะห์ต่างมองแนวโน้มในปีหน้า 2567 ตรงกันว่า การทำเกษตรที่เพิ่มขึ้นก็ยังไม่อาจช่วยรับประกันเรื่อง “ความมั่นคงทางอาหาร” ได้มากนัก

บรรดานักวิเคราะห์ที่ส่งสัญญาณเตือนว่าภาวะ “อุปทานอาหารโลกที่ตึงตัว” อาจกลับมาเยือนอีกครั้งในปีนี้เป็นเพราะ 3 ปัจจัยสำคัญคือ ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ, มาตรการจำกัดการส่งออกของประเทศต่างๆ, และกฎข้อบังคับในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่เข้มงวดขึ้น

ทั้งนี้ราคาข้าวสาลีข้าวโพดและถั่วเหลืองที่เคยพุ่งขึ้นในช่วงหลายปีก่อนหน้านี้ กำลังปรับตัวลดลงในปี 2566 เนื่องจากรัฐบาลอินเดียเรียกร้องให้ทะเลด้าเริ่มผ่อนคลายนลง และความกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยก็ได้บรรเทาลงมาเช่นกัน แต่ถึงอย่างนั้นราคาสินค้าเกษตรเหล่านี้ก็ยังคงอ่อนไหวต่อภาวะ “ซัพพลายช็อก” และ “เงินเฟ้อในกลุ่มอาหาร” ในปี2567

“โอเล ฮู” ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาบริษัทโบรกเกอร์ด้านการเกษตร ไอคอนคอมโมดิตีส์ ในซิดนีย์ ออสเตรเลีย กล่าวว่า ภาพรวมของอุปทานธัญพืชปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2566 จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศสำคัญ แต่ก็ใช้ว่าจะพ้นจากความเสี่ยงไปเสียทีเดียว





## เศรษฐกิจไทยปี'67ฟื้นตัวได้ แต่ก็มีหลายปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเผชิญ

■ แม้ว่าหลายสำนักวิจัยและภาคเอกชนหลาย ๆ กลุ่มจะมองว่า สำหรับเศรษฐกิจไทยปี 2567 มีแนวโน้มฟื้นตัวมากขึ้นกว่าปี 2566 โดยมีปัจจัยบวกมาจากแนวโน้มการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว โดยคาดหวังว่านักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีจำนวน 33-35 ล้านคน พร้อมทั้งได้แรงหนุนจากนโยบายการคลัง ที่ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ขณะที่ภาคการส่งออกน่าจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้จากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้า ซึ่งก็จะส่งผลไปยังภาคการผลิตของเอกชนให้ฟื้นตัวขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่า หนทางของเศรษฐกิจไทยจะโรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะมีปัจจัยเสี่ยงที่รอที่เห็นยารั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอยู่อีกหลายปัจจัย เช่น ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะชะลอตัว รวมทั้งปัญหาสงครามรัสเซีย ยูเครน และอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะจบลงอย่างไร ซึ่งจะยังคงเป็นแรงกดดันเศรษฐกิจของโลก

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยความเปราะบางในประเทศอีกด้วย เช่น ปัญหาหนี้ครัวเรือนซึ่งแน่นอนว่าจะกดดันกำลังซื้อในประเทศอยู่ไม่น้อย พร้อมกับความสามารถในการชำระหนี้ของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs ที่ดูเหมือนยังคงอ่อนแอ และความสามารถ

ในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบของหลายภาคส่วน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเริ่มใช้มาตรการการปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่เน้นเรื่องวินัยการไม่สร้างหนี้เกินกำลัง

ขณะที่สถานการณ์การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยของไทย ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มภาระในการดูแลของภาครัฐ และส่งผลต่อปริมาณของประชากรวัยทำงานที่ลดลง อีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญคือ ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งที่อาจเกิดขึ้นเร็วและยาวนานกว่าแต่ก่อน ซึ่งจะกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น

นอกจากนี้ ราคาค่าไฟฟ้าที่ว่าเป็นต้นทุนสำคัญของภาคการผลิตและอุตสาหกรรมต่างๆ ในเมื่อค่าไฟฟ้าสูงขึ้น อาจมีความจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องปรับราคาสินค้าขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อและเป็นการผลักภาระให้กับภาคประชาชนในท้ายที่สุด

และเวลานี้ รศ.ดร.ชนวรรณ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจได้แถลงข่าวการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2567 โดยระบุว่า แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2567 คาดการณ์จีดีพีจะขยายตัวได้ 3.2% (ยังไม่รวมโครงการดิจิทัล วอลเล็ต 5 แสนล้านบาท)

ขณะที่การส่งออกกลับมาขยายตัว 3% อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 2% หนี้ครัวเรือนปรับลดลงมาอยู่ที่ 87.8% ต่อจีดีพี และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 35 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม ยังได้ระบุถึงปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระวังคือ 1.ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์มีแนวโน้มขยายขอบเขตมากขึ้น 2.เศรษฐกิจโลกมีการขยายตัวที่ชะลอลง 3.การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนยังมีข้อจำกัด 4.หนี้สินภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ยังสูงกดดันการบริโภคและการลงทุน 5.ปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงกว่าปีก่อน และหุ้นกู้ที่ครบกำหนดปริมาณมากอาจกดดันให้บริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและเล็กเสี่ยงล้มละลาย

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำสมมุติฐานในการประเมินเศรษฐกิจไว้ 4 กรณี คือ 1.กรณีที่แย่ สงครามอิสราเอล-ฮามาสยืดเยื้อ ทำให้เศรษฐกิจโลกซบเซา วิกฤตในทะเลแดง กดดันการส่งออก มองว่าจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ 2.2% 2.กรณีฐานเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ธนาคารกลางของประเทศใหญ่เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงิน จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังขยายตัว สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศค่อนข้างมีเสถียรภาพ เศรษฐกิจขยายตัวได้ 3.2% 3.กรณีที่ดีกว่า หรือ เมื่อมีโครงการดิจิทัล



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: พุธ 3 มกราคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15585

หน้า: 6(ล่าง)

Col.Inch: 68.51

Ad Value: 85,637.50

PRValue (x3): 256,912.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: หมุนตามทุน: เศรษฐกิจไทยปี'67ฟื้นตัวได้แต่ก็มีหลายปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเผชิญ

วอลเล็ท มีผู้ได้รับสิทธิเพียง 90% ใช้  
งบประมาณ 400,000 ล้านบาท จะทำให้จีดีพี  
ขยายตัว 4.2% และ 4.กรณีที่ดีที่สุด  
มีผู้ได้รับสิทธิ ดิจิทัล วอลเล็ท ทุกคนใช้  
งบประมาณ 500,000 ล้านบาท คาด  
เศรษฐกิจขยายตัวได้ 4.5%

“ปี’67 ภาพรวมเศรษฐกิจมีทั้งเสี่ยง  
ทั้งลุ้น โดยเฉพาะสถานการณ์สงคราม  
อิสราเอล ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจ  
บานปลายออกไป ในขณะที่โครงการแจก  
เงินดิจิทัล วอลเล็ท ยังต้องลุ้นว่ามาตรการ  
จะผ่านหรือไม่ ทั้งจากคณะกรรมการ  
กฤษฎีกา การประชุมรัฐสภา สส.และสว.  
ซึ่งหากไม่ผ่านความเห็นชอบรัฐบาลจะมี  
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆ มาทดแทน  
หรือไม่ ดังนั้น ปีนี้วางกรอบจีดีพีไว้กว้างๆ  
ที่ขยายตัวตั้งแต่ 2.2-4.5% เนื่องจาก  
สถานการณ์ยังไม่มีภาพชัดเจน ขณะที่  
มองสมมุติฐานเศรษฐกิจโลกโตได้ 3%  
ราคาน้ำมันดิบ 75-85 เหรียญสหรัฐต่อ  
บาร์เรล” ดร.ธนวรรธน์ กล่าว

ทั้งหลายทั้งปวงนี้จึงเป็นเหตุ  
สำคัญรัฐบาลไทยจำเป็นต้องเร่งปรับ  
โครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อให้  
สามารถแข่งขันและเติบโตเต็มศักยภาพ  
ได้อย่างเร็วที่สุด

**กระบอกข่าว**

# ย้อนรอยหมูเถื่อน

## ภัยคุกคามเกษตรกรไทย

สำหรับภาคเกษตร ณ ช่วงเวลานี้ คงไม่มีใครจะเลอะใจใครว่า ถูกพูดถึงในสังคมเท่ากับการเรื่องหมูเถื่อนอีกแล้ว เพราะนอกจากจะบันทึกของเกษตรกรไทยจนย่อยเปื่อยเสียแล้ว ยังเปิดบังกามิติที่ประเทศชาติควรจะได้วิงที่สุด การปราบปรามหมูเถื่อนต่างจริงจัง จึงเป็นเหมือนวาระแห่งชาติ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน นายกรัฐมนตรี



นายอิทธิพรพงษ์ สุนาภิรักษ์

กฤษฎีกา นายเกษตรสมัยใหม่ ผู้ดูแลประเทศไทยย้อนรอยให้ถึงถึงขบวนการค้าหมูเถื่อนว่าย้อนกลับปีปลายปี 2568 อุตสาหกรรมหมูทั่วประเทศต้องอยู่ในภาวะเกือบล้มตาย หมูในประเทศเสียหายไปเกือบ 50% จากตลาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ AFS เกษตรกรบางส่วนล้มหายตายจาก วายย่อยอาหารนำเป็นห่วง หมูในประเทศขาดแคลน



พรมีความห่วงสูง หมูมีชีวิต 100-105 บาทเมื่อหมูชำแหละ และ 180-200 บาท บางพื้นที่ราคาสูงกว่านี้ จำต้องนำซากหมูจมน้ำประปาเพื่อไม่ให้เสียของต่อความต้องการบริโภคในประเทศช่วยเหลือค้าหมูเถื่อนได้ว่า "หวานหมู" ต่อมาเมื่อมีการควบคุมได้ เกษตรกรมีความรู้ในการป้องกันโรคที่อันตรายแก่หมูได้ ซึ่งผู้กระทำผิด



ยังคงนำเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นหมูจีน หมูสามชั้น และเครื่องใน เพราะเป็นส่วนที่ต่างชาติไม่นิยมบริโภค และเป็นหมูที่ใกล้หมดอายุหรือไม่ถึงหมดอายุแล้ว ที่จะต้องถูกทำลายทิ้ง และมีการใช้สารเร่งเนื้อแดง ที่ไทยห้ามใช้มาราว 20 ปี ส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศแอมบอริกาใต้และยุโรป



โดยกระทรวงพาณิชย์ (เจนคินา) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่ายังมีระบบที่กระจายไปตามหัวเมืองต่างๆ มีการนำเข้าหมูเถื่อนแล้วไม่ต่ำกว่า 10,000 ตู้ ตู้ละ 25 ลัง เท่ากับมีหมูเถื่อนค่าน

แน่นอนไทยแล้วอย่างน้อยถึง 250,000 ลัง หรือ 2,250,000,000 กก. สำหรับขบวนการหมูเถื่อนที่เข้ามามากที่สุดกว่าน่าจะเกินกว่าร้อยหมื่นตัว ด้วยบางส่วนคั้นเป็นอาหารทะเล แล้วกระจายส่งไปตามจังหวัดต่างๆ กระทั่งเกิดการปราบปรามอย่างจริงจังตั้งแต่ปลายรัฐบาลที่แล้ว





จึงสันนิษฐานว่ามิถุนายนน่าจะเริ่มรู้ทัน เลยเบนหัวเรือไปประเทศเพื่อนบ้าน แล้วใช้กองทัพบกค่อยๆชนเข้ามาในบ้านเรา แบบนี้จะให้เชื่อว่าเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะด่านหน้าอย่างศุลกากรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างไร

อย่างไรก็ตาม ปัญหาถนอมเลี้ยงหมูไม่ได้มีแค่หมูเถื่อนเท่านั้น ยังถูกเคราะห์ซ้ำกรรมซัดจากสถานการณ์โควิด-19 ค่าพลังงานที่สูงขึ้นและวัตถุดิบอาหารสัตว์แพงขึ้นจากภาวะสงคราม 25-30% และคาดว่าปีหน้าจะปรับตัวขึ้นอีกทำให้เกษตรกรต้องแบกรับต้นทุน เพราะเราต้องนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ถึง 60% จนปัจจุบันต้นทุนเกษตรกรอยู่ที่ กก.ละ 80 บาทแต่ราคาหมูมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่ 60-70 บาท โดยหมู 1 ตัว จะมีต้นทุนอาหารถึง 65% ทำให้เกษตรกรต้องแบกรับขาดทุนมานานนับปี.

**ทีมข่าวเกษตร**



**เปิดยิ่งใหญ่**  
**'เชียงใหม่**  
**งาม' ปีที่ 20**  
**ร่วมขับเคลื่อน**  
**ซอฟต์แวร์**  
**กระตุ้นเศรษฐกิจ**  
**ในพื้นที่ >12**

## เปิดยิ่งใหญ่ 'เชียงใหม่' ปีที่ 20 ร่วมขับเคลื่อนซอฟต์แวร์ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่



### รายงานพิเศษ

👁️ อังคณา จิรดา  
เขียนราย

ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิด "เชียงใหม่ งาม" ปีที่ 20 ณ สวนดงและโคมเทคบาเลนคร เชียงราย โดยมี ดร.วันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธนามณี ที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) และ นายกสภาคกกฟิฯ แห่งจังหวัดเชียงราย ร.ต.อ.ดร.ธนรัช จงสุทธนามณี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 คณะผู้บริหารจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย



คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย นำชาวเชียงใหม่ ส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีเปิด อย่างคับคั่ง

นางรัตนา จงสุทธนามณี ที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) และ นายกสภาคกกฟิฯ แห่งจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ อยู่ภายใต้แนวคิด "หยุดโลกไว้

ตรงนี้ ที่เชียงใหม่" ซึ่งเป็นการรังสรรค์ความงดงามของสวนดอกไม้งามสวยงามมากที่สุดจึงอยากหยุดทุกอย่างไว้ที่เชียงใหม่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือน และชาวเชียงใหม่ได้ชื่นชม เพิ่มสีสัน และเสน่ห์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนดอกไม้ เสริมสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ และ





เป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำดอกไม้มาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะดอกทิวลิป ลิลลี่ ที่ไม่ต้องเดินทางไปชมถึงต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่อีกหนึ่งสิ่ง

ด้าน ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า “เชียงใหม่ดอกไม้งาม” ปีที่ 20 ถือเป็นปีที่เทศบาลนครเชียงใหม่ มีความตั้งใจที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่สวยงามให้อยู่กลางใจเมือง และเป็นห้องรับแขกของจังหวัดเชียงใหม่ ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งประเทศไทยและต่างประเทศเดินทางมาเยือนในช่วงของฤดูหนาวและงาน จะจัดไปจนถึง 15 มกราคม 2567 จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงของฤดูหนาวนี้

ด้าน ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่จัดงานเชียงใหม่ดอกไม้งามเสมือนเป็นพื้นที่แห่งการท่องเที่ยวกลางเมือง และจัดมาอย่างต่อเนื่องจนถึง 20 ปี และจากที่ได้เดินชมสวนดอกไม้ ต้องยอมรับว่า มีความสวยงาม กลมกลืนกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น จึงอยากให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยกันให้มากๆ และต้องยอมรับว่าการจัดงานเชียงใหม่ดอกไม้งามจะเป็นซอฟต์แวร์อย่างแท้จริงจนนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่

“เชียงใหม่ดอกไม้งาม ปีที่ 20” เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดขึ้นในระหว่าง



28 ธันวาคม 2566 ไปจนถึง 15 มกราคม 2567 โดยได้เนรมิตพื้นที่สวนดงและโคมาฯ ทั้งหมด เป็นอุทยานไม้ดอกไม้เมืองหนาวกลางแจ้งที่สวยงาม โดยเฉพาะราชินีแห่งไม้ดอกไม้เมืองหนาว ดอกทิวลิป และลิลลี่ เป็นไฮไลต์สำคัญ รวมถึงดอกไม้ชนิดพิเศษที่หาชมได้ยาก และพันธุ์ไม้ดอกไม้เมืองหนาว ที่หาชมได้ยาก นับล้านดอก และปีนี้จะ





ยิ่งใหญ่และสวยงามกว่า

ทุกปี ภายใต้แนวคิด “หยุดโลกไว้ตรงนี้  
ที่เชียงใหม่”

นอกจากนี้ยังมีดนตรีในสวน  
Music in the park ในทุกวันเสาร์  
โดยจะเริ่มเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566  
ไปจนถึงเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567



# ภาคเกษตรไทย กับความท้าทายในอนาคต

กรุงเทพธุรกิจ  
คีตอนาคต

● **ธรรม รัตนภูมิพิศ**

สถาบันอนาคตไทยศึกษา

[www.facebook.com/thailandfuturefoundation](http://www.facebook.com/thailandfuturefoundation)

เร็ววันนี้ผมมีโอกาสได้สอนหนังสือวิชาการ  
วางยุทธศาสตร์ผ่านการมองภาพอนาคต  
(Foresight) ในหลักสูตรผู้บริหารธนากรเพื่อ  
การเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในหลักสูตรได้ตั้งวง  
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมองอนาคตภาค  
เกษตรไทยในระยะ 10 ปีข้างหน้า

พวกเราจึงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนและ  
พูดคุยกันในประเด็นภาคเกษตรไทยใน  
อนาคตที่กำลังเผชิญความท้าทายอย่างมาก  
และเกิดคำถามว่าภาคเกษตรไทยพร้อมหรือ  
ไม่ในการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้

ความท้าทายที่ผมคิดว่าสำคัญต่อภาค  
เกษตรของไทยในอนาคตมี 4 เรื่อง

**ความท้าทายแรกคือ แนวโน้มการปฏิวัติ  
ทางเทคโนโลยีการเกษตรยุคใหม่** ซึ่งกำลัง  
กำหนดการทำฟาร์มในอนาคต หลายประเทศ  
ที่เคยไม่มีทรัพยากรธรรมชาติและทักษะในการ  
ทำเกษตรที่ดีในอดีต จึงสามารถปรับเปลี่ยน  
ประเทศให้สามารถทำการเกษตรได้ดีขึ้น  
จนเป็นผู้นำภาคเกษตรในอนาคตได้ เช่น  
ประเทศเนเธอร์แลนด์ อิสราเอล สิงคโปร์  
 เป็นต้น

กรณีเนเธอร์แลนด์นั้น เป็นตัวอย่างที่ดี  
ในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรชั้นนำของโลก  
เพราะแม้ประเทศจะมีพื้นที่ขนาดเล็กกว่าไทย  
ถึง 12 เท่า แต่ก็เป็นผู้ผลิตใหญ่ด้านเทคโนโลยี  
การเกษตรและการส่งออก จนเป็นผู้ส่งออก  
สินค้าเกษตรรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจาก  
สหรัฐ เนื่องจากเนเธอร์แลนด์มีแนวทางปฏิบัติ  
ด้านการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน  
รวมถึงเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีเกษตร  
เรือนกระจกและเกษตรกรรมแนวตั้ง

ส่วนสิงคโปร์ก็กำลังใช้ยุทธศาสตร์  
“30 by 30” โดยนำเทคโนโลยีการเกษตรยุคใหม่

เพื่อให้ประเทศพึ่งตนเองในด้านความมั่นคง  
อาหารในอนาคตอันใกล้ ประเทศไทยจึงไม่  
สามารถจะล่าช้าได้ว่าเป็นผู้นำทางการเกษตร  
หรือครัวของโลก เพราะช่วงเวลานี้ถือว่า  
กำลังยืนอยู่ที่ทางแยกที่สำคัญ โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งเมื่อเทคโนโลยี เช่น เกษตรกรรม  
ที่แม่นยำ เทคโนโลยีชีวภาพ และการทำ  
ฟาร์มดิจิทัลและฟาร์มแนวตั้งอัจฉริยะกำลัง  
พัฒนาไปอย่างมาก

“เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำ” ถือเป็น  
ตัวเปลี่ยนเกมของภาคเกษตร เพราะช่วย  
ให้เกษตรกรสามารถปรับจูนปัจจัยการผลิต  
เช่น น้ำ ปุ๋ย และยาฆ่าแมลงให้เกิดประโยชน์  
สูงสุด โดยใช้ GPS ภาพถ่ายดาวเทียม และ  
เซนเซอร์ IoT จึงช่วยให้เกษตรกรเข้าใจการ  
ทำฟาร์มในระดับจุลภาค ทำให้สามารถ  
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลด  
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มผลผลิต  
พืชผลได้อย่างมาก พร้อมทั้งลดต้นทุนและ  
อนุรักษ์ทรัพยากรที่สำคัญ

**การทำฟาร์มยุคใหม่จึงเป็นการทำ  
ฟาร์มดิจิทัล ซึ่งบูรณาการข้อมูลเพื่อการ  
ตัดสินใจ โดยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการ  
ฟาร์ม โดรน และเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้  
AI เพื่อช่วยเกษตรกรได้รับข้อมูลเชิงลึก  
เกี่ยวกับสุขภาพของพืช สภาพดิน และ  
รูปแบบสภาพอากาศ**

เหล่านี้ช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจ  
ได้อย่างมีข้อมูล ปรับปรุงทั้งปริมาณและ  
คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้  
เทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการ  
แก้ไขยีน CRISPR กำลังปฏิวัติการเกษตร  
ด้วยการพัฒนาพืชที่ทนทานต่อศัตรูพืช  
โรค และสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย

**ความท้าทายที่ 2 ผลกระทบของการ  
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเกษตร**  
ผลกระทบที่สำคัญประการหนึ่งในประเทศไทย  
คือ ปริมาณน้ำฝนที่คาดเดาไม่ได้และไม่แน่นอน  
รวมถึงอุบัติการณ์ของภัยแล้งและน้ำท่วมที่  
ถี่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่เพียงแต่  
ลดผลผลิตเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพ  
พืชผลด้วย การลงทุนในกลยุทธ์การเกษตร  
แบบปรับตัว การกระจายพันธุ์พืชผล สร้าง



ความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศที่แตกต่าง  
กัน รวมถึงการจัดการน้ำและดินอย่างยั่งยืน  
และการพัฒนาพันธุ์พืชทนแล้งจึงสำคัญมาก

**ความท้าทายที่ 3 ภูมิทัศน์เศรษฐกิจและ  
การค้าโลกที่เปลี่ยนแปลง** ในช่วงไม่กี่ปีมานี้  
เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการค้าโลก  
มีการเจรจาข้อตกลงทางการค้าใหม่และการ  
เกิดขึ้นของกลุ่มการค้าระดับภูมิภาค การปรับตัว  
ให้เข้ากับกฎระเบียบและมาตรฐานทางการ  
ค้าใหม่ และการใช้ประโยชน์จากข้อตกลง  
ทางการค้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเข้าถึง  
ตลาดใหม่และการรักษาตลาดที่มีอยู่

นอกจากนี้ ความต้องการของตลาดก็  
เปลี่ยนแปลงเช่นกัน โดยผู้บริโภคมากขึ้นที่  
เน้นความยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับ  
ในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประเทศไทยต้อง

สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์โดยยึดมั่น  
ในมาตรฐานที่สูงขึ้นในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม  
และความรับผิดชอบต่อสังคม

พลวัตของห่วงโซ่อุปทานก็มีการพัฒนา  
เช่นกัน โดยได้รับอิทธิพลจากความก้าวหน้าทาง  
เทคโนโลยี เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และ  
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเผยถึงความ  
เปราะบางในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก การลงทุน  
ในโครงสร้างพื้นฐานด้านห่วงโซ่อุปทานที่  
แข็งแกร่งและยืดหยุ่น ให้สามารถทนต่อการ  
หยุดชะงักและตอบสนองความต้องการของ  
ตลาดโลกที่ผันผวนเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา

**ความท้าทายที่ 4 พลวัตภาคเกษตร  
ชนบทไทย** หนึ่งในความท้าทายที่สุดคือ  
การย้ายถิ่นในชนบทและในเมือง เกิดการ  
ขาดแคลนแรงงานและเกษตรกรรุ่นใหม่  
ประชากรเกษตรกรสูงวัยมีมากขึ้น คนหนุ่มสาว  
ที่สนใจทำการเกษตรลดน้อยลงมาก จึงทำให้  
แนวโน้มของภาคเกษตรไทยขาดแคลนคน  
ทำการเกษตร ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีเพื่อ  
ทำการเกษตรสำหรับผู้สูงวัยในแบบเดียวกับ  
ญี่ปุ่นยังน้อย จึงเป็นเรื่องน่ากังวลว่าภาค  
เกษตรไทยจะปรับตัวรองรับกำลังคนที  
น้อยลงนี้ได้ อย่างไร

ภาคเกษตรไทยเป็นภาคที่ผู้คนอยู่  
จำนวนมาก แต่กลับมีสัดส่วนใน GDP อยู่  
น้อย การอุดหนุนภาคเกษตรด้วยวิธีต่างๆ  
รวมถึงการพักชำระหนี้เกษตรกร หรือการ  
ประกันผลผลิตแบบต่างๆ ยังเป็นเพียงการ  
แก้ไขปัญหเฉพาะหน้าที่ทำกันมาหลาย  
ยุคสมัย โลกของภาคเกษตรกำลังเปลี่ยนไป  
มากแล้ว ภาคเกษตรไทยพร้อมรับกับการ  
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้หรือยัง







เกษตรวันนี้.....● “ปลวก” เป็นแมลงที่เข้าทำลายอ้อยได้ทุกระยะการเจริญเติบโต เริ่มเข้าทำลายตั้งแต่ท่อนพันธุ์อ้อยตอนปลูกลง โดยเข้าไปกัดกินอยู่ภายในท่อนพันธุ์ ทำให้อ้อยไม่งอก และแห้งตายไป เมื่ออ้อยโตมีลำแล้วจะเข้าไปกัดตรงระดับต่ำกว่าผิวดินเล็กน้อยอยู่ในลำต้นอ้อย ทำให้โพรงสูงชันไปเรื่อย ๆ เมื่อเข้าทำลายมาก ๆ ทำให้ลำต้นอ้อยหักล้มลง การเข้าทำลายของปลวกในแหล่งที่มีการระบายอยู่เสมอทำให้ผลผลิตของอ้อยลดลงถึงครึ่งหนึ่ง การระบายเข้าทำลายอ้อยรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อเกิดภาวะแห้งแล้งติดต่อกันนาน.....● สำหรับการป้องกันกำจัด 1. ไถพรวนดินหลาย ๆ ครั้งก่อนปลูก เพื่อทำลายรังให้พวกมดและนกเข้าช่วยกินปลวก 2. ใช้สารเคมี ฟิโพรนิล (Fipronil) 5% W/V SC อัตรา 80 มิลลิกรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดไปตามร่องอ้อย หลังจากวางท่อนพันธุ์แล้วกลบดิน 3. ในอ้อยต่อ การคลุมใบด้วยใบอ้อย สามารถลดการเข้าทำลายของปลวกลงได้.....●

นายกะหล่ำปลี

# ส.อ.ท.แนะของขั้วญาติสุดต้องยั่งยืน ตอบโจทย์ทุกภาคส่วนหนุนศก.เติบโต

ผู้จัดการรายวัน360° - ส.อ.ท. มอบของขวัญรัฐบาลที่มอบให้ประชาชนนับเป็นมาตรการที่ดี แต่จะดีกว่าหากเป็นของขวัญที่ยั่งยืน โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า หวังจะได้รับของขวัญด้วยการจัดตั้ง กรอ.ด้านพลังงานเพื่อปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงาน ปรับโครงสร้าง อุตสาหกรรม เร่งดูแลสินค้าราคาต่ำตีตลาด ปรับ โครงสร้าง การศึกษาปรับค่าแรงตามทักษะ ปรับโครงสร้างหนี้และปราบปรามคอร์รัปชัน

นายเกรียงไกร เชียรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ของขวัญปี 2567 ที่รัฐบาลมอบให้ประชาชนนับเป็นมาตรการที่ดีแต่สำหรับภาคเอกชนแล้วต้องการของขวัญที่เป็นแบบยั่งยืนเพื่อให้ไทยมีศักยภาพด้านการแข่งขันในเวทีโลกที่ได้รับแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจโลก เทคโนโลยี ความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ ฯลฯ ทั้งนี้ ก็เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับมาตรการที่หากจะนับเป็นของขวัญชิ้นสำคัญที่ยังคงค้างอยู่คือการที่ ส.อ.ท. ได้เสนอให้รัฐบาลพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน(กรอ.) ด้านพลังงานเพื่อร่วมกันปรับโครงสร้างราคาโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงค่าไฟฟ้ามีความยั่งยืนไม่ต้องมาล้นหมวก 4 เดือน ว่าจะขึ้นหรือลงมากน้อย ซึ่งเชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานใน

การพิจารณาโครงสร้างต่างๆไม่นาน

“ค่าไฟเป็นต้นทุนค่าครองชีพประชาชน ขณะเดียวกันก็เป็นต้นทุนการผลิตและการดำเนินธุรกิจของเอกชนและที่สำคัญยังเป็นอีกส่วนหนึ่งในการดึงดูดการลงทุนของไทย ซึ่งเราพบว่าค่าไฟของไทยเฉลี่ยภาพรวมมีอัตราที่สูงกว่าเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งอย่างมาก และยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่คงที่ ทำให้การวางแผนธุรกิจลำบากเราเรียกร้องตั้ง กรอ.พลังงานมานานแต่รัฐยังคงไม่มีการพิจารณา” นายเกรียงไกรกล่าว

นอกจากนี้ ต้องการให้เร่งปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มุ่งใช้เทคโนโลยีในการรองรับการเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับการดูแลอุตสาหกรรมภายในประเทศ ที่ขณะนี้มีความเดือดร้อนจากการเข้ามาของสินค้าราคาถูก ไม่มีคุณภาพ ซึ่งสมาชิก ส.อ.ท. กว่า 20 กลุ่มกำลังได้รับผลกระทบหากรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เร่งรัดในการดูแล โดยเฉพาะการนำเข้าที่สินค้าไม่ได้มาตรฐาน ผลกระทบอาจจะมากขึ้นเป็น 30 กว่ากลุ่มได้ในปี 2567 และหลายอุตสาหกรรมอาจล้มหายตายจากมากขึ้น ซึ่งปีที่ผ่านมามีอุตสาหกรรมเหล็กเริ่มเห็นแล้ว

สำหรับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี 2567 นี้ นับเป็นของขวัญสำหรับภาคแรงงาน และภาคเอกชนก็เต็มใจที่จะมอบให้เพราะได้ผ่าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการค่าจ้าง (ไตรภาคี) ตามกฎระเบียบของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากจะมีการพิจารณาปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือน มี.ค. 67 นั้นก็ขอให้เป็นการพิจารณาจากไตรภาคีเป็นสำคัญแต่สิ่งที่เอกชนต้องการและจะนับเป็นของขวัญที่ดีกว่าคือการยกระดับ

ค่าแรงตามทักษะฝีมือแรงงานที่มีความยั่งยืนกว่ามาก ซึ่งส่วนหนึ่งรัฐบาลควรพิจารณาปรับโครงสร้างการศึกษาให้ตอบโจทย์ความต้องการแรงงานและสอดคล้องกับสังคมสูงวัยของไทย

นายเกรียงไกรกล่าวว่า มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบ โดยเฉพาะหนี้ภาคครัวเรือนที่เอกชนอยากเห็นการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพราะจะทำให้ประชาชนมีรายได้เหลือเพียงพอต่อการใช้จ่าย เพื่อให้เศรษฐกิจไทยได้กลับมามีขยายตัวมากขึ้น และสุดท้ายของขวัญสำคัญที่อยากเห็นคือการปราบปรามการคอร์รัปชันเพื่อทำให้สังคมโดยรวมของไทยดีขึ้น

“คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) รวมถึง ส.อ.ท. เองได้ทำข้อเสนอถึงรัฐบาลซึ่งหากรัฐบาลได้พิจารณาดำเนินการก็ถือว่านั่นของขวัญที่ดีที่สุดที่เอกชนอยากได้ โดยเราเองก็ได้เสนอทั้งระยะสั้น กลางและยาวเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่จะดีกว่าคือเป็นมาตรการที่ยั่งยืน” นายเกรียงไกรกล่าว.



# “ภูมิธรรม”สั่งศึกษาเพิ่มรายได้เกษตรกร สนค.แนะใช้“7สร้าง3กระตุ้น6พัฒนา”

ผู้จัดการรายวัน360° – “ภูมิธรรม” สั่งการ สนค. ศึกษาเศรษฐกิจ คริวเรือนภาคเกษตร เพื่อยกระดับและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย เผยหลังศึกษาพบภาคเกษตรเติบโตอ่อนแรง คริวเรือนมีหนี้สูง แนะนำต้องปรับตัวครั้งใหญ่ ผ่าน 16 แนวทาง “7 สร้าง 3 กระตุ้น 6 พัฒนา” เน้นเพิ่มความหลากหลายสินค้าเกษตร ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มงบวิจัยและพัฒนา ดันท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำเกษตรอัจฉริยะ คำออนไลน์ รุกใช้โซเชียลเปิดตัวสินค้า

นายพูนพงษ์ หนันาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย และยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาปากท้องของคนไทย โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนภาคเกษตร จึงมอบหมายให้ สนค. ติดตาม และศึกษาสถานการณ์เศรษฐกิจครัวเรือนภาคเกษตร เพื่อยกระดับและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งหลังจากที่ได้ศึกษาแล้ว พบว่า รายได้ภาคการเกษตรมีการเติบโตแบบอ่อนแรง มีส่วนทำให้ครัวเรือน เกษตรมีภาระหนี้สินสูงขึ้น ภาคเกษตรของไทยจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอกหลายด้าน โดยเฉพาะการปรับตัวของเกษตรกรต้นน้ำ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ภาคเกษตรไทยสามารถเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจการค้ารูปแบบใหม่ได้อย่างยั่งยืน



ภูมิธรรม เวชยชัย

สำหรับแนวทางการยกระดับและเพิ่มรายได้เกษตรกร มีข้อเสนอ 16 แนวทาง ประกอบด้วยแนวทาง “7 สร้าง 3 กระตุ้น 6 พัฒนา” ดังนี้

“7 สร้าง” ได้แก่ 1.สร้างโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความหลากหลาย และเป็นที่ต้องการของตลาด 2.สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนการผลิต 3.สร้างโครงสร้างพื้นฐานการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ 4.สร้างปัจจัยการผลิตภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้า เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ 5.สร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์การเกษตร เป็นตัวแทนรวบรวมผลผลิตของสมาชิกจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ และสหกรณ์สามารถขอขบประมาณภาครัฐซื้อเครื่องจักรเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อใช้ในกลุ่ม 6.สร้างหลักประกันความมั่นคงทางรายได้ เช่น ส่งเสริมการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรและระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม และ 7.สร้าง

การเชื่อมโยงการผลิตสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

“3 กระตุ้น” ได้แก่ 1.กระตุ้นงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร ทั้งด้านพันธุ์พืชและวิธีการผลิต 2.กระตุ้นการลงทุนในภาคการเกษตร และ 3.กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

“6 พัฒนา” ได้แก่ 1.พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและชุมชนเกษตรกร อาทิ การทำเกษตรอัจฉริยะและเกษตรคาร์บอนต่ำ 2.พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภาคเกษตรเตรียมความพร้อม ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ส่งการค้าออนไลน์ และกฎระเบียบทางการค้าสินค้า 3.พัฒนาการ ตลาดและประชาสัมพันธ์ อาทิ ตลาดชุมชน ตลาดออนไลน์ และอินฟลูเอนเซอร์สินค้าเกษตร 4.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า เกษตรและการแปรรูป 5.พัฒนาฐานข้อมูลด้านเกษตร ที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร เพื่อใช้ในการวางแผน การผลิตและการตลาด และ 6.พัฒนาระบบขนส่งโลจิสติกส์ และคลังสินค้าเกษตร

ทั้งนี้ นอกจากแนวทางการยกระดับและเพิ่มรายได้แล้ว นายภูมิธรรม ยังได้มีการแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อการพาณิชย์” ซึ่งเป็น 1 ใน 9 คณะอนุกรรมการที่ดูแลงลึกในแต่ละภารกิจ ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายเชิงรุกกระทรวงพาณิชย์ ที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อน ภาคการเกษตรของไทย.